

Bạch Thông, ngày tháng 5 năm 2022

THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ Quỹ trẻ em huyện Bạch Thông năm 2022

- Kính gửi:**
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
 - Công an; BCH Quân sự huyện;
 - Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện;
 - Các Hợp tác xã, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện;
 - Các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm;
 - Các trường học trên địa bàn huyện;

Trong thời vừa qua Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bạch Thông đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các phòng, ban, ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức từ thiện, các cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài huyện đã đóng góp, ủng hộ Quỹ bảo vệ trẻ em huyện Bạch Thông với số quỹ kết dư chuyển sang năm 2022 là: 32.327.037đ, Trong 06 tháng đầu năm 2022, Quỹ bảo trợ trẻ em đã thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán: 1.000.000đ/05trẻ, hỗ trợ đột xuất cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.000.000đ; kế hoạch Tết thiếu nhi năm 2022, Quỹ trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em vượt khó, học tốt, 45 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 22.000.000đ. Những món quà này là sự động viên, khích lệ tinh thần to lớn cho trẻ em, thể hiện sự chăm lo, giúp đỡ của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Trên địa bàn toàn huyện hiện nay có 7.669 trẻ em, trong đó có 2.672 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 121 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (06 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, 05 trẻ không nơi nương tựa, 101 trẻ em khuyết tật; 09 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo). Để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tốt hơn trong việc học tập và sinh hoạt, được tham gia đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em,

Nhân Tháng hành động năm 2022 với chủ đề **“*Hãy chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em*”** , Ủy ban nhân dân huyện Bạch

Thông tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại Khu di tích lịch Nà tu-Cả Giàng. Thay mặt Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bạch Thông, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Trường học, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cùng chung tay, góp sức chia sẻ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của huyện Bạch Thông thông qua các hình thức: Ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật, nhận đỡ đầu, đào tạo, cấp học bổng, hỗ trợ đồ dùng học tập..... góp phần xoa dịu nỗi đau tinh thần, thân thể và giảm bớt những khó khăn mà các em và gia đình đang phải gánh chịu.

Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động!

Mọi sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, đơn vị xin gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Bạch Thông qua số tài khoản: **3713.0.1033831.00000** - tại Kho bạc Nhà nước Bạch Thông, hoặc nộp trực tiếp về cơ quan thường trực Quỹ (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật. Thời gian ủng hộ thực hiện từ tháng 6 đến hết năm 2022, tập trung cao điểm vào tháng 6- Tháng hành động vì trẻ em.

Sự đồng thuận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sẽ đem lại tương lai cho các em tốt đẹp hơn. Xin gửi đến các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn !

**CHỦ TỊCH
QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Duy Luân**